

Nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Donald Trump đã có một “kỳ trắng mới” không mấy ngọt ngào ở Nhà Trắng, song không thể phủ nhận tiền phú bối đã đem đến một “luồng gió mới” cho hệ thống chính trị vốn khô khan và khập khiễng.

Đúng một tuần 100 ngày đầu tiên làm Tổng thống của ông Donald Trump đã trôi qua. Theo cuộc thăm dò ý kiến mới công bố hôm nay (27/4) của CNN/ORC, Tổng thống Donald Trump sẽ đi vào lịch sử như là nhà lãnh đạo có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong số các Tổng thống mới trúng cử của Hoa Kỳ ở cùng giai đoạn 3 tháng đầu tiên.

Theo đó, 44% cho biết họ tán thành việc ông Trump làm chủ Nhà Trắng, trong khi 54% phản đối. Con số này thấp hơn đáng kể với hai cuộc thăm dò trước đó của CNN/ORC tiến hành sau lễ nhậm chức của ông. Tuy nhiên 44% đã khẳng định ông Trump trở thành tổng thống có mức ủng hộ thấp nhất trong 100 ngày đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ tiến hành bầu cử hiện đại.



*Ông Trump không đạt tỷ lệ ủng hộ cao trong 100*

ngày đầu tiên nhậm chức. Nguồn: AP

Tờ báo hàng đầu sẽ tiếp tục do cách giới quyết của Tổng thống Trump với hai vấn đề đầu tiên hàng đầu kể từ khi ông nhậm chức, đó là y tế và nhập cư. Khoảng 6/10 người dân Mỹ không đồng tình với việc tiếp tục nhập cư này xấp xỉ hai lĩnh vực này và cảm thấy trong nước này. Tuy nhiên, tờ báo hàng đầu ông Trump trong một số mặt khác lại khá ấn tượng, bao gồm đối ngoại, an ninh quốc gia và vai trò của một Tổng thống mới sau khi ông ra lệnh một số hành động khẩn cấp ở những khu vực nóng của thế giới hàng đầu tháng. Đánh giá về việc ông Trump tiếp tục đồng ý với các đồng minh của Hoa Kỳ như thế nào, khoảng 52% người đồng ý cho rằng ông chỉ Nhà Trắng đã sẵn sàng đồng ý với các đồng minh này một cách hợp lý từ khi nhậm chức.

Dù nhậm chức hay không, tờ báo Donald Trump cũng đã đưa ra những dự đoán không thể phai mờ trên chính trường quốc tế trong gần 100 ngày qua. Tờ báo khi chính thức nhậm chức, thông qua một chiến dịch tranh cử kéo dài, người dân Mỹ và các thế giới đã biết rất nhiều thông tin về ông Trump. Nếu tiếp tục tham gia tranh cử vì vậy hiếm có tin tức nào về tờ báo Donald Trump bỏ qua. Tuy nhiên, vấn đề còn một số sự thật mà không phải ai cũng biết về tờ báo hàng đầu đi thi 45 của Hoa Kỳ.





Đang chờ nội dung chương trình